

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
- Mã chứng khoán (nếu có): HQC
- Địa chỉ: 286-288 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, Tp.HCM.
- Điện thoại: +84-28-62928617 Fax: +84-28-62928489
- Email: qhndt@hoangquan.com.vn Website: www.hoangquan.com.vn
- Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 14/07/2020, đại diện Tập đoàn Hoàng Quân đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Công ty Cổ vấn và Quản lý Quỹ đầu tư PHILUX Capital Advisors, INC (viết tắt là "PHILUX Capital").

Thông tin đã được công bố tại website Công ty: www.hoangquan.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.



Người được ủy quyền CBTT

Ls. Nguyễn Thanh Hoài



HOÀNG QUÂN GROUP
BẤT ĐỘNG SẢN - GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH



PHI GROUP
Creating Enduring Value

PHILUX Capital Advisors ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Tập đoàn HOÀNG QUÂN, có trụ sở tại Việt Nam

“ Với kế hoạch cung cấp tới 200 triệu USD cho chương trình phát triển bất động sản Nhà ở xã hội, Khu công nghiệp và các lĩnh vực khác tại Việt Nam “

New York, ngày 14 tháng 7 năm 2020 - PHILUX Capital Advisors, Inc., một công ty con thuộc sở hữu của PHI Group, Inc., đã thông báo rằng họ đã ký Biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Hoàng Quân (<http://hoangquan.com.vn/en/main.html>), (Mã chứng khoán HQC trên sàn HOSE VN, <https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/SymbolView/280>), một tập đoàn có trụ sở tại Việt Nam chuyên về tài chính, bất động sản và giáo dục, để hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực tài trợ vốn, bất động sản và các cơ hội đầu tư khác tại Việt Nam cùng có lợi.

Theo Biên bản ghi nhớ, PHILUX Capital có kế hoạch cung cấp tới 200 triệu USD (tương đương 4.600 tỷ VND) để hỗ trợ cho nhiều dự án nhà ở xã hội và các chương trình phát triển bất động sản khác bao gồm khu công nghiệp, cảng và khu du lịch mà Tập đoàn Hoàng Quân hiện đang thực hiện và phát triển. Ngoài ra, PHILUX Capital cũng sẽ tư vấn và hỗ trợ Tập đoàn Hoàng Quân tái cơ cấu lại toàn diện để tiếp cận thị trường vốn quốc tế và niêm yết chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán lớn của nước ngoài như Hoa Kỳ.

Tập đoàn Hoàng Quân là một trong những tập đoàn tư nhân lớn và có uy tín trong lĩnh vực Đầu tư và Phát triển bất động sản tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2000 đến nay, với 30 công ty thành viên, Hoàng Quân tạo thành chuỗi kinh doanh liên kết từ đầu tư, pháp lý, thiết kế, xây dựng, thẩm định giá đến tiếp thị, sàn giao dịch phân phối sản phẩm và quản lý dự án, quản lý tòa nhà.

Với hạt nhân cốt lõi là Bất động sản – Giáo dục – Tài chính, bằng niềm đam mê và kiên định hướng đến mục tiêu, Tập đoàn Hoàng Quân trở thành Nhà Đầu tư - Phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam với danh mục sản phẩm đa dạng, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ... tại các vị trí đặc địa của TP.HCM và các tỉnh thành phố tiềm năng khác. Hoàng Quân khẳng định đã là thương hiệu tiên phong và dẫn đầu về phát triển Nhà ở xã hội, Nhà ở cho công nhân tại Việt Nam với thành công của chuỗi 22 dự án Nhà ở xã hội, đã cung ứng ra thị trường hơn 7.000 sản phẩm, cùng các dự án Khu công nghiệp là điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sau 20 năm hoạt động, với vốn chủ sở hữu 500 triệu USD, Tập đoàn Hoàng Quân đã phát triển một hệ thống rộng khắp với 30 Công ty thành viên, hội sở chính tại 286-288 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP.HCM và Văn phòng đại diện trên 12 tỉnh thành cùng 17 hệ thống sàn giao dịch ở Việt Nam, vinh dự là một trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam liên tiếp 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019.

Được thành lập vào năm 2004, PHILUX Capital Advisors đã tham gia vào việc sáp nhập và mua lại, tư vấn quản lý, tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn.

Ban lãnh đạo Công ty là đầu mối trong việc đưa các công ty đầu tiên có trụ sở tại Việt Nam vào Thị trường Chứng khoán Nasdaq (Cavico Corporation) của Hoa Kỳ và trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Frankfurt (Philand Ranch Ltd).

Hiện tại, PHILUX Capital Advisors đóng vai trò là Cố vấn đầu tư cho PHILUX Global Funds SCA, SICAV-RAIF (www.philux.eu), một quỹ ngân hàng của Luxembourg với nhiều quỹ con (subfunds) để đầu tư vào bất động sản, nông nghiệp, năng lượng tái tạo, chăm sóc sức khỏe và

đặc biệt là Trung tâm đa hàng hóa Chu Lai (CMCC) và Sàn giao dịch kim cương châu Á (ADE) tại Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam, sàn giao dịch kim cương thô đầu tiên được thành lập ở bán cầu châu Á có thể so sánh với các sàn giao dịch Antwerp (Bi) và Dubai (UAE).

Tiến sĩ Trương Anh Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Quân, nhận xét: “Được hợp tác với Philux Capital Advisors (thuộc Phi Group USA) có thể mạnh và kinh nghiệm quốc tế về tái cơ cấu, M&A tại các thị trường tài chính và chứng khoán quốc tế hàng đầu. Tập đoàn Hoàng Quân rất may mắn được tái cấu trúc lại như một “re-startup”, để bảo đảm nguồn lực và điều kiện thực hiện sứ mệnh phát triển bất động sản của mình ở Việt Nam và vươn ra nước ngoài...”

Henry Fahman, Chủ tịch PHILUX Capital Advisors, tuyên bố: Hiện Chúng tôi rất vui mừng được liên kết với Tập đoàn Hoàng Quân và các nhà lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp và có tầm nhìn của tập đoàn. Chúng tôi mong muốn tận dụng kinh nghiệm và chuyên môn kết hợp của cả hai bên để phục vụ nhu cầu của chương trình nhà ở xã hội tại Việt Nam cũng như bắt tay vào các cơ hội đầu tư khác để tạo ra giá trị kinh tế có ý nghĩa cho cả công ty và các cổ đông và các bên liên quan khác.

Giới thiệu về PHI Group, Inc.

PHI Group (www.phiglobal.com; Thị trường OTC: **PHIL**), chủ yếu tập trung vào sáp nhập và mua lại và đầu tư vào các ngành công nghiệp chọn lọc và các tình huống đặc biệt có thể nâng cao đáng kể giá trị cổ đông. Ngoài ra, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Công ty, PHILUX Capital Advisors, Inc. (www.philuxcapital.com) cung cấp dịch vụ tư vấn M&A và hỗ trợ các công ty ra công chúng và tiếp cận thị trường vốn quốc tế, đồng thời làm cố vấn đầu tư cho PHILUX Global Funds có trụ sở tại Luxembourg (www.philux.eu).

Giới thiệu về Tập đoàn Hoàng Quân

Tập đoàn Hoàng Quân, có công ty thành viên Công ty Cổ phần TV – TM – DV Địa ốc Hoàng Quân có vốn điều lệ 200 triệu USD đã được niêm yết giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) 10 năm (từ tháng 10 năm 2010 đến nay) mã chứng khoán HQC. Một nền tảng vững chắc cho Tập đoàn Hoàng Quân tự tin đặt mục tiêu trở thành Tập đoàn Bất động sản hàng đầu Việt Nam với 3 lĩnh vực phát triển chủ lực: Nhà ở xã hội, Khu công nghiệp và M&A dự án. Hoàng Quân luôn tập trung các hoạt động kinh doanh cốt lõi với mục tiêu nâng cao giá trị, tiện ích sản phẩm cho người tiêu dùng, và nâng cao giá trị doanh nghiệp nhằm chia sẻ lợi ích đến các cổ đông đã đồng hành cùng sự phát triển của Tập đoàn. Website: <http://hoangquan.com.vn/vn/>

Đạo luật về cảnh an toàn và các tuyên bố về tương lai

Bản tin này chứa các “tuyên bố hướng về tương lai”, theo các điều khoản của “Cảnh an toàn” trong Đạo luật cải cách tổ tụng chứng khoán tư nhân năm 1995 của Hoa Kỳ. “Các tuyên bố hướng tới tương lai” mô tả các kỳ vọng, kế hoạch, kết quả hoặc chiến lược trong tương lai và thường kèm theo những từ đi trước đó như “có thể”, “tương lai”, “kế hoạch” hoặc “đã có kế hoạch”, “sẽ”, “có khả năng”, “kỳ vọng” “dự đoán”, “mô phỏng”, “cuối cùng” hoặc “dự kiến” tùy thuộc vào nhiều sự rủi ro và không chắc chắn có thể gây ra các tình huống, sự kiện hoặc kết quả trong tương lai khác biệt rất nhiều so với các dự báo trong các tuyên bố hướng về tương lai do các yếu tố khác nhau.

Liên hệ:

Công ty cổ phần Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC)

Ban Quan hệ cổ đông: Ms. Đoàn Thị Thùy Trang

Điện thoại: (+84) 944192727

Email: trang.doan@hoangquan.com.vn

Website: www.hoangquan.com.vn